



ปีที่ 44 ฉบับที่ 137 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

**ม.ราชภัฏนครฯ เตรียมจัดงาน “ราชภัฏวิชาการ 57”
“ปณิธานการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”**

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2557 “ปณิธานการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 9, 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีสามประการคือ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามราชภัฏและพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผลผลิตของอาจารย์และนักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” แนวทางสนองพระราชดำริ อพ.สธ. การประชุมวิชาการ “Smart Learning with Transformative Education” และการประชุมวิชาการ “เวทีคุณภาพและการวิจัยชั้นเรียน” “คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย อีกสองกิจกรรม คือ การแข่งขันราชภัฏนครฯมินิมาราธอน ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันราชภัฏนครฯ เมาเท่นไบค์ ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

วันนี้ (4 ก.พ. 57) ขอเชิญประธาน และเลขานุการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงานราชภัฏวิชาการ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

สำนักวิทยฯ จัดอบรมบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐโดยใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ผ่านโปรแกรม ELLIS Academic เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม ELLIS โดยวิทยากรจากบริษัท อินโนเวทีฟ บิสเนส จำกัด ในวันที่ และเวลาต่อไปนี้

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557	รอบที่ 1	เวลา 09.00 – 11.00 น.
	รอบที่ 2	เวลา 13.00 – 15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557	รอบที่ 1	เวลา 09.00 – 11.00 น.
	รอบที่ 2	เวลา 13.00 – 15.00 น.

ซึ่งอบรมวันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง ณ ห้อง 1939 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านสามารถแจ้งชื่อ พร้อมระบุวัน และรอบที่ท่านสะดวกเข้าร่วมอบรมได้ที่ศูนย์ภาษา ติดต่อกุณพนิต ผ่านทง หรืออีเมลล์ phanit_phe@nstru.ac.th โทรศัพท์ 075-377136, 075-809835 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

กำหนดการงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

เวลา 08.00 – 08.30 น.	ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 08.40 น.	ผศ.สมพร เรืองอ่อน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวรายงาน
เวลา 08.40 – 09.00 น.	รศ.วิมล คำศรี อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
เวลา 09.00 – 12.00 น.	หน่วยงานภายในและภายนอกนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละด้าน
เวลา 13.00 – 13.30 น.	พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โดย ศ.ดร. สมบัติ อารังธัญวงศ์ (นายกสภามหาวิทยาลัย) และรศ. วิมล คำศรี อธิการบดี
	หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555
	หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และร่วมนำเสนอในงาน
เวลา 13.30 – 15.00 น.	บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคตเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อารังธัญวงศ์
เวลา 15.00 – 16.30 น.	ชมนิทรรศการ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ผลงานวิจัย/วิจัยชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร และแนวปฏิบัติที่ดี

เจาะแจ้จิ้มรั้ว

สวัสดิ์คະชาวมหาชัยสารทุกท่าน เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กับวันสบายๆแบบนี้ เรามาประเดิมด้วยการเก็บตกข่าวใหญ่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากันซักนิดนะค่ะกับการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาประจำปี 2557 เนื่องจากตัวแทนคณะทำงานของเราชุดปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันสิ้นภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2556 นี้แล้ว



ทีมงานของเรามีโอกาสได้เข้าไปสังเกตการณ์สถานที่จัดกิจกรรมบริเวณใต้ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงบ่ายๆแล้วค่ะ หลังจากที่เจ้าภาพอย่าง “องค์การบริหารนักศึกษา” มีการจำลองคูหาเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาทุกท่านมีส่วนร่วมกับเวทีประชาธิปไตยอย่างระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.00 น. และจะปิดลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ 15.00 น. (ตามกำหนดการที่แจ้งไว้)



บรรยากาศโดยรอบคูหาเลือกตั้งเป็นไปด้วยความคึกคัก คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใสคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ของตนเป็นอย่างดี และจากการได้เข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเหล่านักศึกษาบางส่วนก็ทำให้เรารู้ได้ว่าเด็กๆทุกคนต่างก็รู้หน้าที่ มีการศึกษานโยบายของผู้สมัคร และตัดสินใจเลือกกว่าที่ผู้นำของเขาไว้ในใจแล้ว รอแค่เวลาที่จะเข้าไปกากบาทเพื่อยืนยันสิทธิ์ในคูหาเท่านั้น ทุกคนดูตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับตนเองในรั้วมหาวิทยาลัย

...ได้เห็นความกระตือรือร้น และความตั้งใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขนาดนี้ เราอดดีใจแทนผู้จัดงานไม่ได้จริงๆ...

ส่วนผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะเป็นอย่างไร อดใจรอกันซักหน่อยนะค่ะ เราไม่พลาดที่จะนำข่าวสารมาฝากชาวมหาชัยเพื่อร่วมกันแสดงความยินดีกับผู้นำนักศึกษาคนใหม่แน่นอน

“ประชาธิปไตย” อยู่ในมือของพวกเราทุกคน...เรียนรู้ ให้ความสำคัญ และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยด้วยกันนะค่ะ



...พลัปลัปลั้มเข้า...



สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง

ใกล้เข้ามาอีกแล้วนะคะกับงานที่เราต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจครั้งใหญ่ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องบุคลากรทุกท่าน สำหรับการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “ราชภัฏมินิมาราธอน” และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “ราชภัฏนครเมาทนไบค์แซมเบียชิว” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่จัดต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 10 และครั้งที่ 16 ตามลำดับ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในงานราชภัฏวิชาการ ที่หลายๆ ฝ่ายได้เดินเครื่องเตรียมการล่วงหน้าไปหลายวันแล้ว ไม่ว่าจะเป็ฝ่ายเตรียมสถานที่ ฝ่ายเตรียมเส้นทางการแข่งขันหรือแม้กระทั่งนักปั่นมืออาชีพหลายๆ ท่านก็ได้แวะเวียนมาลงซ้อมในสนามจริงกันบ้างแล้ว เมื่อวานนี้ก็ได้มีการนัดประชุมรวมคณะผู้จัดงาน ทั้งประธาน เลขาฯ และกรรมการอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อแถลงถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย และจะนัดประชุมพร้อมกันอีกครั้งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เพื่อซักซ้อมกิจกรรมทั้งหมดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในวันจัดงานจริง

บอกกล่าวกันอีกครั้งเรื่องของการปรับเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเงินเดือนใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 และงานการเงินได้เบิกเข้าบัญชีเงินเดือนในเดือนมกราคม 2557 ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับของข้าราชการ จะได้รับเงินตกเบิกเลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และเข้าบัญชีพร้อมกับเงินเดือนเดือนมกราคม 2557 ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา อดใจรออีกนิดเพราะต้องรอคำสั่งเลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และคำสั่งปรับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ค่ะ

ข่าวเศร้าที่เกิดแก่ครอบครัวของบุคลากรของเราในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนมีลูกที่จะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด กับภัยยาเสพติดที่ก่อให้เกิดปัญหามากมายอยู่ในขณะนี้ ข่าวแรก คุณเสนาอ การะศรี อดีต รปภ.ของเรา กลายเป็นจำเลยบ้านเมืองไปเสียแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา เหตุเพราะบุตรชายไปเสพยาบ้าหนักๆ ข่าวที่สองคุณเกรียงศักดิ์ สุริโย ข้าราชการสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช สูญเสียบุตรชาย (นายนำเพชร สุริโย) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีเพราะเหตุเดียวกับรายแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

ข่าวแจ้งจากนายก่อกานต์ ประเสริฐ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำปี 2 ครั้ง/เครื่อง ในปีนี้ได้บรรจุอาคารเข้าร่วมโครงการไว้เกือบครบทุกอาคารประกอบด้วย อาคาร 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27 และสำนักงานอธิการบดี รวมเครื่องปรับอากาศทั้งสิ้นประมาณ 700 เครื่อง โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 2 ท่านคือ นายนฤพล ศรีอุดม และสัญญาชัย สุขพันธ์ เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาด หลายอาคารได้รับการไปแล้ว ที่เหลือกำลังเร่งดำเนินการ ฝ่ายแจ้งผู้รับผิดชอบอาคารต่างๆ ที่มงานจะเข้าไปล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้ตามลำดับจนครบทุกอาคาร เป็นข่าวดีๆ ในการช่วยกันประหยัดพลังงานและงบประมาณครับ

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “ทัศนวิสัยอันกว้างไกลของชีวิตส่วนสำคัญอยู่ที่หัวใจอันเปิดกว้าง”
สวัสดีค่ะ